

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

12 ก.ย. 2562

Page :

5

No:

62217830

## ‘ดาวดิน’ ขวางเวทีผุดโรงน้ำตา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายรุจ รัชชี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ ตามโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล “มิตรบ้านไผ่” ในกลุ่มน้ำตาลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลพื้นที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

บรรยากาศการเปิดเวทีในวันแรกไม่ค่อยราบรื่น กลุ่มดาวดิน นำโดยนายจตุรภัทร บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” ร่วมกับชาวบ้านไผ่ที่คัดค้านโครงการในนามกลุ่มฮักบ้านเกิด บ้านเมืองเพีย และแกนนำเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน ประมาณ 100 คนพากันเข้ารบกวนการเปิดเวที ทั้งการโห่ร้องและเป่านกหวีด เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ ก่อนให้กลุ่มคัดค้านทำกิจกรรมภายในห้องประชุมตามสะดวก และตั้งเวทีประชาพิจารณ์นอกห้องประชุมแทน

นายเดชคำรณ สิงคสิบุตร ประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น แสดงความเห็นการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ว่า ไม่อยากให้อชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลง วันนี้ได้โรงงานน้ำตาลที่สวยงาม

แต่ลูกหลานในวันข้างหน้าที่เกิดมาจะตายไปก็ชีวิต แล้วจะสูญเสียธรรมชาติตรงนี้ไป ขอให้พี่น้องตัดสินใจเองที่จะมีโรงงานน้ำตาลหรือไม่ การที่ชาวบ้านมาในวันนี้ เป็นการจัดคนมา

นายภานุพงศ์ ศรีธนาภูวัฒน์ หนึ่งในแกนนำกลุ่มดาวดิน กล่าวว่า ประเด็นที่กลุ่มดาวดินเป็นห่วงคือการช่วงชิงทรัพยากรในพื้นที่โรงงานน้ำตาลต้องใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและใช้ปริมาณที่สูงมาก โดยเฉพาะการแย่งทรัพยากรน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เมื่อโรงงานเดินเครื่องจักรที่บ่อย จะก่อมลพิษทางอากาศขึ้น โดยเฉพาะฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ที่สำคัญพื้นที่แก่งละว้า ของ อ.บ้านไผ่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มแม่น้ำชี มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กลุ่มโรงงานน้ำตาลได้เข้ามาซื้อที่ดินรอบๆ แก่งละว้าไว้หมดแล้ว คาดจะมีการปลูกอ้อยป้อนโรงงานจำนวนมาก เป็นไปได้สูงที่สารเคมีจากการปลูกอ้อยอาจปนเปื้อนดินและน้ำ กระทั่งวิถีการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ได้

รายงานข่าวแจ้งว่า เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายนนี้ ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ จำนวน 46 หมู่บ้าน ทั้งพื้นที่ อ.บ้านไผ่ อ.ชนบท และ อ.โนนศิลา